

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้มีพระคุณหลายท่านที่ได้กรุณาให้ความเมตตาอบรมดูแลผู้วิจัยในหลายๆด้าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยี่มิวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ดิน ปรัชญพฤทธิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกร หวังมหาพร และดร.ชาติชาย นรเศรษฐากรณ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษาชี้แจงเคลความคิด และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ทำให้ผู้วิจัยได้มีพัฒนาการทางด้านวิชาการ รวมถึงได้พัฒนาทักษะวิธีคิดให้มีมุมมองที่รอบคอบ รอบด้าน และวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล และผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ ร.ต.ต.สาคร ชาวแพรงน้อยและคุณแม่วรรณา ชาวแพรงน้อย ที่ได้ให้โอกาสและการสนับสนุนในทุกด้าน จนกระทั่งผู้วิจัยได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดนี้ได้

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐนัตรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิดานิลาทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ วัจจิน ดร.สมชาย สุเทศ และนายอรินทร์ โสมบ้านเกาะ ที่กรุณาอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในข้อคำถามประเด็นต่างๆ ขอขอบพระคุณ ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทน์ ดร.สิริพงษ์ ปานจันทร์ ผู้มีพระคุณอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณประชาชน ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ให้สัมภาษณ์ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ในการเก็บข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และได้นำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างดี ทำให้งานวิจัยชิ้นนี้มีคุณค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเชิงวิชาการและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงขอขอบคุณพนักงานบริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัด ทุกท่าน ที่ช่วยทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ หากขาดแรงบัลดาลใจ และพลังใจอันยิ่งใหญ่ ผู้วิจัยขอขอบคุณภรรยาและบุตรธิดาผู้น่ารัก นางสาวธิดา ทาทราย และเด็กหญิงชัชชรร ชาวแพรงน้อย ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญและให้การสนับสนุนผู้วิจัยในทุกด้าน

รวมถึงได้ช่วยทำงานแทนผู้วิจัยในหลายสิ่งหลายอย่างมาโดยตลอด จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้ด้วยดี

ประโยชน์ที่พึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณพร้อมทั้งอุทิศผลบุญและคุณความดีทั้งหมดให้กับคุณแม่วรรณา ชาวแพรกน้อย

เรือโทอุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย

กรกฎาคม 2557